

ที่พักเปิดใหม่ ยูโทเปียในหาน



ยูโทเปียในหาน เป็นโรงแรมใหญ่ โรงแรมแรกของ ยูโทเปียโฮเทลกรุ๊ป ที่ได้มีการลงทุนไปกว่า 5 ร้อยล้านบาท ล้านบาทสำหรับโรงแรมเรือธงแห่งนี้ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่เยี่ยมเยือนจังหวัดภูเก็ตมากกว่า 15 ล้านคน เนื่องด้วย ชายหาดที่สวยงาม แหล่งดำน้ำที่ขึ้นชื่อ วัฒนธรรมและสถานบันเทิงยามค่ำคึกคักซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ โครงการยูโทเปียมีถึง 6 โครงการบนเกาะภูเก็ต ตั้งแต่ที่พักระดับหรูหรรษาไปจนถึงที่พักแบบราคาประหยัดอมเยาว์

ยูโทเปียในหาน ตั้งอยู่ระหว่างสองชายหาดที่สวยงามที่สุดของจังหวัดภูเก็ตได้แก่หาดในหานและหาดราไวย์และยังตั้งอยู่ไม่ไกลจาก หนองน้ำในหานที่สวยงาม แวดล้อมด้วยบรรยากาศที่เขียวสงบและผ่อนคลายที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นสปาฟิตเนส สระว่ายน้ำพร้อมบาร์ริมสระน้ำ สวนน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณตอนใต้ของเกาะภูเก็ต มีชื่อเรียกว่า ยูลากูน คิด้คลับสำหรับเด็ก และบริการแผนกต้อนรับส่วนหน้าตลอด 24 ชั่วโมง ที่พักอยู่ไม่ไกลจากแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมายในบริเวณในหานและราไวย์

ที่ยูโทเปียในหานให้บริการห้องพักหลากหลายขนาดตั้งแต่ห้องชุดห้องนอนสไตล์ดูเพล็กซ์ 2 ชั้น ทันสมัยไปจนถึงพูลวิลล่า ห้องพักทุกห้องมีห้องน้ำในตัวห้องครัวขนาดเล็ก โทรทัศน์ เครื่องเป่าผม อุปกรณ์อาบน้ำฟรีและระเบียงส่วนตัวฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วทั้งโรงแรม

ดีดูเพล็กซ์ ขึ้นชื่อว่าเป็นไฮไลท์ของยูโทเปียในหาน ซึ่งยูโทเปียในหานเป็นที่พักแห่งแรกและแห่งเดียวที่ให้บริการห้องพักแบบดูเพล็กซ์มากกว่า 200 ห้องดูเพล็กซ์นั้นจะแบ่งออกเป็นสองชั้น มีบอร์โดเชื่อมระหว่างห้องนอนและห้องนั่งเล่น ซึ่งเป็นห้องพักที่มีความแปลกใหม่ มอบประสบการณ์การเข้าพักของผู้เข้าพักที่หาที่ใดไม่ได้นอกจากที่

ยูโทเปียในหานเท่านั้น. ดิจิตูเพล็กซ์กำลังจะเปิดให้บริการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 นี้.

นอกจากนี้เรายังนำเสนอประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าตื่นเต้นและไม่เหมือนใครที่ Imagine Restaurant ร้านอาหารสุดฮิปซึ่งแขกสามารถรับชมเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และได้แรงบันดาลใจจากเซฟมากประสบการณ์ของเรา ในขณะที่เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของป่าเขตร้อนและภูเขาเขียวจากวิวของร้านอาหาร. อีกทั้งเรายังมีร้านอาหารญี่ปุ่น Mikha นำเสนออาหารญี่ปุ่นสไตล์ โอมาซาเกะ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายในแบบญี่ปุ่น สำหรับผู้พักอาศัยในวิลล่าเราภูมิใจมอบประสบการณ์อาหารเข้าลายน้ที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะทำให้คุณไม่ยากออกจากวิลล่าของคุณเลย

หากคุณกำลังค้นหาที่พักแปลกใหม่ในภูเก็ตเราเชื่อว่ายูโทเปียในหานเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ในคอนเซ็ป Feel right at home.